

ศก.ป.ศ.

กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร 102

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

วันที่ 20 พ.ค. 60
เวลา 09.20 น.

ที่ ชพ ๐๐๒๑/ว ๐๐๗

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบนชุมพร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรอิสระ

ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐

ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน
แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๔ เมตร

**สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงด
ออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐**

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตก ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และให้ติดตามประกาศ
เตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๑. ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้
และ ศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร ประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ เพิ่มความ
ระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และ**เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง** ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก
ทัศนวิสัยจำกัด และควรงดออกเรือจากฝั่ง ถ้าหากเกิดคลื่นลมแรง และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรม
อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณี
ที่เกิดภัยและจัดเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสเตอร์เตือนภัย และอาสาสมัคร เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด
๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th)

๓. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกระยะจนกว่า
สถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๗๗๕๐-๓๒๓๐

(นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร